

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๓/๑๙๖

ก.ว.ศ. 1๖1.5

๒๒ ๐. ก. ๖๖

๒๖. 30 น.

ส.ล.ค. (eMail)

ส่ง : ก.ว.ศ.

รับที่ : ๘12331/66

22 ธ.ค. 2566 เวลา 16.20 น.



สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD)

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๖๐๑๔

ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอเรื่อง การยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. ขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแสดงเจตจำนงของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างหนังสือแสดงเจตจำนงฯ ในส่วนที่มีไขสาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขออนุมัติให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก

๒. ขออนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

๓. มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานประสานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย และมอบหมายหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตามตารางห่วงโซ่คุณค่าเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก OECD ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน Framework for the Consideration of Prospective Members รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่จะช่วยขจัดอุปสรรคและสนับสนุนกระบวนการเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยในอนาคต

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ร่างหนังสือแสดงเจตจำนงของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) มีสาระสำคัญเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวอย่างเป็นทางการ ของรัฐบาลไทยในการขอเข้าสู่กระบวนการภาคยานุวัติ เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD โดยระบุถึงความร่วมมือ ระหว่างไทยกับ OECD ที่มีมาอย่างยาวนาน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทย ทั้งด้านการปฏิรูปโครงสร้าง หลายมิติและมีมาตรฐานสากล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรี จะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างหนังสือแสดงเจตจำนงของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในการเข้าเป็นสมาชิก องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างหนังสือ แสดงเจตจำนงฯ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ หรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ก็เห็นควรอนุมัติ ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย จากนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในการเข้าเป็นสมาชิก องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ตลอดจนมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานประสานหลักในการขับเคลื่อน การดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ตามตารางห่วงโซ่คุณค่าเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก OECD ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน กระบวนการเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยในอนาคต ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ สำหรับภาระงบประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว ขอให้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๑๖๓๖ ๑๖๓๑๗

(นายเฉลิมพล เทัญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร

โทร. ๐๘ ๓๘๐๘ ๖๔๗๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th